

บันทึกการเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาและวัฒนธรรมภาคฤดูร้อนที่ญี่ปุ่น ปี 2560

ที่เมืองอาโอโมริ (AOMORI) ระหว่างวันที่ 31 เมษายน – 25 พฤษภาคม 2560 เป็นเวลา 4 สัปดาห์

ก่อนออกเดินทาง

อาโอโมริ เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านแอปเปิ้ลในประเทศญี่ปุ่น ก่อนออกเดินทางผมก็รู้จักเมืองอาโอโมริและก็ได้ยินว่าอาโอโมริเป็นจังหวัดที่มีธรรมชาติและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์คล้ายเหมือนกัน ซึ่งทำให้รู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่จะได้พบเจอในเมืองอาโอโมริ

หลังจากการเดินทางกว่าสิบชั่วโมงจากสนามบินสุวรรณภูมิ ในที่สุดก็เดินทางมาถึงสนามบินอาโอโมริสิ่งแรกที่รู้สึกได้ถึง ความแตกต่างจากประเทศไทยคืออากาศ เนื่องจากอาโอโมริเป็นเมืองทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่น แม้จะเป็นช่วงเดือนพฤษภาคม ก็ยังมีอากาศเย็น ประมาณสิบองศาเซลเซียส ซึ่งในอาคารต่างๆที่ประเทศไทยจะมีการเปิดเครื่องปรับอากาศให้เย็น ช่วงนี้ที่ญี่ปุ่นใน อาคารจะมีการเปิดเครื่องทำความร้อนแทน เป็นสิ่งที่ไม่น่าพบเห็นได้ในประเทศไทย ซึ่งเมื่อออกจากเกทที่สนามบิน ก็มีนักศึกษาญี่ปุ่น จาก Aomori Chuo Gakuin University มารับขึ้นรถบัสเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัย

ห้องพัก

เมื่อเดินทางเข้าสู่บริเวณมหาวิทยาลัย ก็ได้มีการแจกเอกสารและอธิบายถึงตารางกิจกรรม กฎระเบียบ และแนะนำตัวกัน หาก มีความต้องการหรือมีปัญหาอะไร สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ มีนักศึกษาชาวญี่ปุ่นหลายคนมาร่วมพูดคุยรวมถึงนักศึกษาไทย ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยนี้ คอยเป็นคนช่วยสื่อสารภาษาญี่ปุ่นให้หากมีปัญหาในการสื่อสาร หลังจากนั้นก็แยกย้ายเข้าสู่ห้องพัก ของตนเอง ซึ่งทราบมาว่าที่พักรของ TMI ในปีนี้ เป็นห้องทำใหม่ ซึ่งเป็นที่บริเวณหอพักนักศึกษาชั้นสองทั้งชั้น มีที่พักรห้าห้อง พักได้ ห้องละสี่คน ห้องน้ำและห้องอาบน้ำชาย-หญิงอย่างละสองห้อง ซึ่งที่บริเวณนี้ เป็นพื้นที่ของ TMI ทั้งหมด จึงทำให้ไม่มีคนอื่นเข้ามาใช้ พื้นที่ส่วนนี้

ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นช่วงแรก

เนื่องจากช่วงที่พวกผมไปญี่ปุ่น เป็นช่วงก่อนวัน โกลเด้นวีคซึ่งเป็นช่วงหยุดยาวของประเทศญี่ปุ่นพอดี จึงได้เข้าห้องเรียน ภาษาญี่ปุ่นเพียงคาบเดียวก่อนหยุดยาว ซึ่งก็ได้รับมอบหมายงานในการสัมภาษณ์คนญี่ปุ่นตามสถานที่ต่างๆที่จะไปเยี่ยมชมกันใน ช่วงหยุดยาว และนำมาพินิจหน้าห้องในคาบเรียนต่อไป รวมถึงการเขียนไดอารี่รายวัน ซึ่งต้องเขียนทุกวันจนจบโครงการ ซึ่งหลังจากจบ คาบเรียนแรกก็มีการพาชมทัศนศึกษาโรงเรียนอนุบาลในมหาวิทยาลัย ซึ่งก็ได้เรียนรู้แนวคิดของคนญี่ปุ่นต่อสถาบันการเรียนรู้อนุบาล หลายอย่าง หลังจากนั้นก็เป็นงานต้อนรับเปิดโครงการ ซึ่งก็ได้มีเจ้าของมหาวิทยาลัย อาจารย์ใหญ่ และอาจารย์สอนภาษาชาวญี่ปุ่นมา แนะนำตัวให้รู้จักกัน

โกลด์เน็ทวิค ที่เที่ยวชมเมืองอาโอโมริ

ช่วงวันหยุดยาว ทางมหาวิทยาลัยก็ได้พาชมสถานที่และทำกิจกรรมต่างๆในเมืองอาโอโมริ อาทิ การเยี่ยมชมบ้านเนบุตะ ซึ่งเป็นการเยี่ยมชมเชือราที่ต้องเลี้ยงดูเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำให้สัตว์ ได้รู้จักเทศกาลเนบุตะซึ่งเป็นเทศกาลที่มีชื่อเสียงของเมืองอาโอโมริ การเยี่ยมชมปราสาทอิโรซากิ การชมดอกซากุระ การเยี่ยมชม ชันโนมารุยามะ หรือ เมืองสถานที่จุดสิ่งโบราณในเมืองอาโอโมริ การจัดหินปูนเพื่อทำเครื่องรางที่เรียกว่า มากะทามะ การชมโหระโอบุทสึ ซึ่งเป็นวัดที่สร้างเพื่อระลึกถึงวีรบุรุษที่ต่อสู้เพื่อปกป้องประเทศญี่ปุ่น การชมการแสดงโกลมาของพิพิธภัณฑสถานสัตว์น้ำอาซามุชิ และการชมเทศกาลฤดูใบไม้ผลิในชินมาจิบริเวณใกล้สถานีอาโอโมริ ซึ่งทุกสิ่งที่ได้ชมเป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจมาก เพราะไม่สามารถหาชมได้ที่อื่น และไปทะเลสาบโทวาตะ และนั่งเรือชมรอบทะเลสาบจากนั้นจึงเดินเรียบลำธารและน้ำตกบริเวณโออิราสะจากนั้นขากลับได้ยังได้ลงไปดูหิมะข้างทาง

ช่วงหลังโกลด์เน็ทวิค

เมื่อกลับมาจากการเที่ยวชมสิ่งต่างๆในเมืองอาโอโมริ ก็ได้มีการอธิปราชผลจากการสัมภาษณ์คนญี่ปุ่นตามสถานที่ต่างๆเป็นภาษาญี่ปุ่น ส่งการบ้านไดอารี่ และได้มีการเรียนภาษาญี่ปุ่น พร้อมการบ้านทั้งข้อเขียนและการฟัง ซึ่งเป็นไฟล์เสียงส่งผ่านอีเมลล์ หลังจากคาบเรียนช่วงบ่ายก็ได้ฝึกการเขียนพู่กันและชงชา ช่วงเย็นก็ได้เข้าร่วมทาโกะยากิปาร์ตี้กับนักเรียนญี่ปุ่นและนักเรียนต่างชาติในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการทำทาโกะยากิ พูดคุยและรับประทานอาหารกันในห้องครัวของมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นเป็นช่วงวันหยุดสัปดาห์และปล่อยให้พักบริเวณมหาวิทยาลัยหนึ่งวัน

ช่วงเรียนภาษาญี่ปุ่นหลัก

หลังจากได้ท่องเที่ยวกันมาหลายวัน ก็เข้าสู่ช่วงเรียนภาษาญี่ปุ่นต่อเนื่อง ซึ่งก็ได้มีการสอนคำศัพท์และรูปประโยคต่างๆในภาษาญี่ปุ่น โดยในชั่วโมงเรียนก็จะมีนักศึกษาชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมด้วยเป็นผู้ช่วยอาจารย์ ซึ่งวิธีการสอนของอาจารย์แต่ละคนก็แตกต่างกันออกไป มีทั้งการเล่าประสบการณ์ การพูดประกอบเอกสาร การสอนแบบใช้กระดานขาวนอกจากนี้ยังมีการซ้อมร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นเพื่อเตรียมไปร้องให้กับบ้านพักคนชราในบริเวณมหาวิทยาลัยด้วย ซึ่งในแต่ละวันก็มีการบ้านซึ่งก็ต้องส่งรายวัน รวมถึงไดอารี่ที่ต้องเขียนทุกวัน หลังจากนั้นก็เป็นการสอนคำศัพท์เพื่อเตรียมตัวไปฟาร์มสเตย์กับเกษตรกรชาวญี่ปุ่น ซึ่งก็เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งต่างๆในบ้านชาวญี่ปุ่น การแนะนำตัว มารยาทในบ้าน รวมถึงการขอความช่วยเหลือต่างๆ

FSA Welcome Party

เป็นงานเลี้ยงต้อนรับนักเรียนต่างชาติใหม่ในมหาวิทยาลัย ซึ่งพวกผมก็ได้ขึ้นแสดงในงานนี้ด้วยเป็นพิเศษ ในงานมีการร้องเพลง การเต้นรำของนักศึกษาชาติต่างๆ การรับประทานอาหารค่ำ และการเล่นเกม ox ซึ่งเป็นการทายว่าประโยคที่ฉายบนเวทีถูกหรือผิด หากเลือกถูกก็จะได้ทายคำถามต่อไปเรื่อยๆ

Farm Stay

เป็นการไปพักอาศัยที่บ้านเกษตรกรชาวญี่ปุ่นเมืองคูโรชิเป็นเวลาสามวันสองคืน ก่อนเดินทางก็ได้ไปรับชมสวนสไตล์ญี่ปุ่น ห้องบ่มไวน์แอปเปิ้ล และรองเท้าช่างทำมือแห่งเดียวในญี่ปุ่น ซึ่งวันแรกพวกผมก็ได้ลองทำงานในฟาร์มแอปเปิ้ล ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงออกดอก ไปได้คดดอกแอปเปิ้ล ซึ่งได้เรียนรู้วิธีการดูแลต้นแอปเปิ้ลที่นี่ ซึ่งกิ่งไม้ออกใหม่ปีแรกจะมีผิวเรียบ ไม่เหมาะแก่การออกผล จึงจะเด็ดดอกไม้ออกจากกิ่งให้เหลือหนึ่งดอกที่เป็นดอกตรงกลาง เพื่อให้ดอกนั้นเจริญเป็นผลได้อย่างสมบูรณ์ และลดการแข่งขันสารอาหารจากแอปเปิ้ลลูกอื่น โดยจะมีการเลี้ยงผึ้งที่ไม่มีเหล็กในไว้สำหรับการผสมดอกด้วย ถือเป็นเกษตรกรที่เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ เมื่อกลับไปที่บ้านเกษตรกร ก็ได้เข้าไปอาบน้ำออนเซ็นและกินยาจีน วันที่สองก็ได้ลองทำพายแอปเปิ้ล แต่งชุดกิโมโน ชุดยูคาตะและรับชมเตาทำเครื่องปั้นดินเผาที่ขาวที่สุด และในวันสุดท้ายก็ได้พูดคุยบอกลากับเกษตรกร ขากลับก็ได้เยี่ยมชมสถาบันวิจัยแอปเปิ้ล และศูนย์ดูแลรักษาแอปเปิ้ลเพื่อการส่งออกขาย

ช่วงเรียนภาษาญี่ปุ่นช่วงสุดท้าย

หลังจากกลับมาจากฟาร์มสเตย์ ในช่วงโมงเรียนภาษาญี่ปุ่นก็จะเน้นไปทางการเตรียมตัววีซ่าที่เลือกเกี่ยวกับเกษตรกรของไทยกับญี่ปุ่นซึ่งเป็นกิจกรรมสุดท้ายในโครงการนี้ ก็ได้มีการเขียนกระดาษเพื่อการนำเสนอ การหาข้อมูล การนำเสนอ และความประทับใจของแต่ละคน ซึ่งก็ได้เตรียมตัวกันหลายวันจนถึงวันก่อนนำเสนอของจริง ซึ่งระหว่างนั้นก็มีการไปเยี่ยมชมบ้านพักคนชราในมหาวิทยาลัยและร้องเพลงที่ฝึกกันมาตั้งแต่ช่วงแรก และการเยี่ยมชมโรงเรียนมัธยมปลายมินามิ ซึ่งก็ได้พูดคุยกับนักเรียนมัธยมปลายชาวญี่ปุ่น ได้ฝึกการเขียนพู่กันขนาดใหญ่กับชงชา และได้จับกลุ่มคุยกับนักเรียน

การนำเสนอครั้งสุดท้าย

การนำเสนอครั้งสุดท้าย เป็นการนำเสนอหัวข้อที่ได้เตรียมกันไว้ก่อนแล้ว โดยมีนักศึกษาชาวญี่ปุ่นและบุคลากรชาวญี่ปุ่นมาชม ซึ่งการนำเสนอก็ผ่านไปได้อย่างดี หลังจากนั้นก็เป็นการทำแบบสอบถามเกี่ยวกับสิ่งที่ได้จากโครงการ และช่วงเย็นก็มีการพาไปทานอาหารในโรงแรม มีการพูดคุยให้เกียรติบัตร เป็นการปิดโครงการ หลังจากนั้นก็มีเวลาว่างหนึ่งวันก่อนกลับ ให้แต่ละคนทำในสิ่งที่อยากทำ

วันสุดท้าย

วันก่อนกลับทุกคนก็ต้องเก็บของทำความสะอาดห้องให้เรียบร้อยเหมือนวันแรกที่มาพัก หลังจากนั้นช่วงเย็นก็ได้รับประทานอาหารครั้งสุดท้ายกับนักเรียนชาวญี่ปุ่นในภัตตาคาร หลังจากนั้นก็เดินทางสู่สนามบินฮาโอโมริ ซึ่งเกษตรกรชาวญี่ปุ่นได้มาส่งด้วยและบอกลาก่อนขึ้นเครื่องบินไปสนามบินฮานาเนะ และต่อมายังสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งก็คือเป็นการจบโครงการโดยสมบูรณ์ ซึ่งพวกผมก็มีความประทับใจกับโครงการครั้งนี้มาก โดยไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้ ก็อยากให้ผู้สนใจคนอื่นๆ มาลองเข้าร่วมโครงการและมาสัมผัสกับสิ่งนี้ด้วยตัวเองครับ



ภาพโรงอาหารของ Aomori Chuo Gakuin University



ภาพงานแห่โคมเนบุดะในตัวเมืองอาโอโมริ